



Đông Tây Land

Tìm hiểu tr

Quay lại Dân trí



Nhập nội dung cần tìm...

- 🏠
- Nhân lực
- Người có công
- Vì trẻ em
- Bảo hiểm xã hội
- Xoá đói giảm nghèo
- Tiền lương - Tiền công
- Diễn đàn Dân sinh

- f
- X
- in
- Zalo
- 🔗
- 📄
- ←

NHÂN LỰC

"Ký ức Hà Nội" dịu dàng với ngõ nhỏ phố nhỏ thân thương

D LĐXH Thứ tư, 01/01/2025 - 20:25

(LĐXH) - Những thanh âm, sự đổi thay, phát triển của Hà Nội được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tái hiện trong album "Ký ức Hà Nội" vừa được phát hành trên các trang nền tảng số về âm nhạc.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, Hà Nội với anh là những dòng cảm xúc rất chân thực từ nhịp sống đời thường, xuất phát từ tình yêu sâu sắc mà anh dành cho mảnh đất ngàn năm văn hiến.

"Ký ức Hà Nội" là những câu chuyện nhỏ, hình ảnh đơn giản nhất mà bất cứ ai cũng có thể bắt gặp, cảm nhận và trải qua trên ngõ nhỏ, phố nhỏ đến những mối quan tâm lớn về sự vươn mình phát triển, kiến tạo của đô thị Hà Nội.



Bìa album "Ký ức Hà Nội".

Ở đó có những tiếng rao sớm tối, là những âm thanh náo động, ồn ào của phương tiện giao thông, là tiếng người hòa lẫn trong tiếng nhạc; là hình ảnh của xích lô, những người trẻ già bên cà phê phố, trà đá vỉa hè; đến những rặng rang tươi mới hòa trong nhịp sống mới phát triển, hội nhập của Hà Nội.

Dù vậy, với tâm thế của người sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại đây, đã đi qua bao thăng trầm của thời gian, không gian, anh tự thấy mình cũng có những khoảng lặng riêng, có cô đơn, lạc lõng và cả những khắc khoải đau đáu.

Để rồi từ đó “Ký ức Hà Nội” đưa người nghe đi qua những cung bậc cảm xúc lúc tự tình, khi trầm lắng da diết, lúc lại dang trào hoan ca.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết, 9 ca khúc trong album “Ký ức Hà Nội” thể hiện những điều đó và mang những ẩn ý mà anh muốn kể tới người nghe câu chuyện của anh về một Hà Nội rất riêng theo cách nhìn của mình.

Từ “Thu trả cho đời” (ca sĩ Tiến Mạnh), “Hà Nội cũ” (NSUT Hoàng Tùng), “Cafe phố” (NSND Mai Hoa), “Trà đá vỉa hè” (ca sĩ Hồng Duyên), “Nỗi nhớ” (ca sĩ Quỳnh Anh), “Hoa thanh xuân” (Nguyễn Gia Tuệ Lâm), “Thanh âm Hà Nội” (ca sĩ Tiến Hưng), “Xích lô đón dâu” (ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc) và “Cô đơn giữa Hà Nội” (NSUT Hoàng Tùng).

Tất cả câu chuyện Hà Nội được kể bằng mạch âm nhạc xuyên suốt, hòa quyện vào nhau từ quá khứ đến hiện tại, từ truyền thống đến hiện đại.

Ở đó có âm hưởng dân gian dân tộc của xẩm kết hợp với nhạc điện tử trong “Trà đá vỉa hè” (Hồng Duyên); là chất jazz uyển chuyển, nồng nàn trong “Café phố” của giọng hát trầm đặc biệt NSND Mai Hoa; là tươi vui trong nhạc Pop với giọng ca trong sáng, trẻ trung của Nguyễn Gia Tuệ Lâm với “Hoa thanh xuân”; một “Thanh âm Hà Nội” đậm màu sắc classical của giọng ca Tiến Hưng...

Đồng hành với Nguyễn Thành Trung trong album “Ký ức Hà Nội” vừa với vai trò biên tập âm nhạc, vừa là người bạn đồng điệu trong âm nhạc - NSUT Hoàng Tùng thể hiện hai ca khúc được cho là điểm nhấn mang đậm suy tư, cảm xúc của tác giả là “Hà Nội cũ” và “Cô đơn giữa Hà Nội”.

Tác phẩm được nhạc sĩ Đức Thụy phối khí theo Semi-classical (bán cổ điển), cấu trúc đơn giản và nhiều tính đại chúng, dễ nghe, dễ cảm qua giọng hát của NSUT Hoàng Tùng.

Hoàng Tùng cho biết, anh với Nguyễn Thành Trung là tri kỷ trong âm nhạc nên khi cùng tác giả biên tập album “Ký ức Hà Nội” đã cố gắng sắp xếp câu chuyện âm nhạc không bị lối mòn, mỗi bài hát đều phù hợp với giọng hát, cá tính từng ca sĩ thể hiện để đẩy thế mạnh của họ trong từng không gian của tác phẩm.

Trong làng nhạc Việt Nam, Nguyễn Thành Trung ngày càng trở nên quen thuộc với khán giả với phong cách trữ tình lãng mạn, những sáng tác của anh mang đậm dấu ấn cá nhân, chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành, sâu sắc.

Ngay từ ca khúc đầu tiên khi bắt đầu được giới thiệu trên con đường âm nhạc Nguyễn Thành Trung đã “ghi điểm” trong lòng người nghe với ca khúc “Hà Nội cũ”. Bên cạnh “Hà Nội cũ” Nguyễn Thành Trung tiếp tục chứng minh tài năng của mình qua 4 album: “Tình yêu đầu tiên” (2014), “Nỗi nhớ” (2016), “Xa em” (2022) và “Ký ức Hà Nội” (2024).



TIN LIÊN QUAN



Độc đáo phường rối nước cổ ở miền Bắc

(LĐXH) - Tiếng trống, tiếng mõ rộn rã thúc giục từng hồi, những đợt pháo thăng thiên, pháo mở cờ ngoạn mục vang lên, từng con rối thoát ẩn thoát hiện...



Năm 2025: Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 169.000 người

(LĐXH) - Theo Kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn năm 2025, TP Hà Nội đặt mục tiêu...



Hà Nội: Ìạch di dời nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi nội đô

(LĐXH) - Ô nhiễm không khí từ các nhà máy, xí nghiệp trong nội thành đang là thách thức lớn với Hà Nội.



Hà Nội hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng tối đa 6 triệu đồng

(LĐXH) - UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 69/2024/QĐ-UBND phê duyệt mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới...



Mãn nhãn màn trình diễn thời trang độc đáo trên phố Tràng Tiền, Hà Nội

Cuối tuần qua, màn trình diễn thời trang đặc biệt trên phố đi bộ Tràng Tiền, Hà Nội đã thu hút hàng trăm người dân theo dõi, thưởng lãm.



Sắp xếp đơn vị hành chính của Hà Nội, TPHCM và 10 địa phương

(LĐXH) - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tới đây việc tinh giản bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính trung ương phải gương mẫu đi đầu, sau đó đến địa phương.



Ngôi làng 500 tuổi ở Hà Nội tổ chức sự kiện thời trang, nghệ thuật quốc tế



Sự kiện không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh đặc sắc của làng Cựu – một ngôi làng cổ có tuổi đời hơn 500 năm bên dòng sông Nhuệ – mà còn tạo cơ hội để...



Hà Nội đoạt giải Nhất tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc

(LĐXH) - Sau gần 1 tuần đua tài sôi nổi, ngày 10/11, Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) toàn quốc năm 2024 do tỉnh Quảng Ninh phối hợp...

DÂN SINH

Cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép hoạt động báo điện tử Dân trí số 411/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 31-10-2023.

Tổng biên tập: Phạm Tuấn Anh

Địa chỉ tòa soạn: Nhà 48, ngõ 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng đại diện miền Nam: 51 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Liên hệ tòa soạn: 0981.276.789

Email: info@dantri.com.vn

Liên hệ quảng cáo

☎ 0945.540.303

✉ quangcao@dantri.com.vn

Đường dây nóng

VP Hà Nội

0973.567.567

VP TP.Hồ Chí Minh

0974.567.567

RSS

Đọc báo Dân trí trên mobile:



Theo dõi Dân trí trên



© 2005-2025 Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân trí. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.